


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ (สำนักปลัด)	จำนวน (ราย)	หมายเหตุ
๑	การร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเรื่องทั่วไปของประชาชน	๑๓	
๒	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย)	๑	
๓	สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๔	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (บริการการแพทย์ฉุกเฉิน)	๒๕	
๕	การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๖	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๗	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๘	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๙	การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๑๐	การจดทะเบียนพาณิชย์	๑	
๑๑	การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขยะหรือจำกัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต อบต.ท่าวัด	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
ลำดับที่	รายการ (กองคลัง)	จำนวน (ราย)	หมายเหตุ
๑	ผู้มาติดต่อรับเช็ค	๑๑๐	
๒	ทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง	๓๕	
๓	ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๔	ภาษีป้าย	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๕	ภาษีบำรุงท้องที่	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๖	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๗	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
ลำดับที่	รายการ (กองช่าง)	จำนวน (ราย)	หมายเหตุ
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลงต่อเติมอาคาร	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๒	การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๓	การรับรองสิ่งปลูกสร้าง	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๔	การดำเนินการตามพรบ.ดินชุด ดินถม	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
๕	การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดับหรือชำรุด	๕	
ลำดับที่	รายการ (กองการศึกษาฯ)	จำนวน (ราย)	หมายเหตุ
๑	การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ท่าวัด	ไม่มีผู้ขอรับบริการ	
	รวมสถิติผู้มารับบริการ	๑๙๐	


 (นายศรพิชร์ สมอคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด


 (นายสยาม นาไพรวรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด


 (นายประยูร ชุนสุวรรณ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด